
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  

เป็นพิเศษ  
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒ ครั้ งที่  ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่หนึ่ ง ) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม เมื่อครบองค์ประชุม ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้ 

  (๑) กระทู้ถาม       (ไม่มี) 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
       ๒.๑ พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  
        ๒.๒ พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  
        ๒.๓ พระราชก าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคง             
ทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓  
        ๒.๔ พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
        นอกจากนี้ ส านักงานบริการทางการแพทย์ประจ ารัฐสภา ได้มีหนังสือเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจ าปี ๒๕๖๓ ชนิด ๔ สายพันธุ์ ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
        ที่ประชุมรับทราบ 

  (๓) รับรองรายงานการประชุม    (ไม่มี) 

  (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
  เรื่องด่วน  
       - ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  โดยคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ   
ซึ่งเป็นเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
เป็นพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  แถลงหลักการและเหตุผลของร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า การโอนจ่ายงบประมาณ
บางรายการตั้งไว้เป็นงบประมาณกลาง เพ่ือใช้ในกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น วงเงิน ๘๘,๔๕๒ ล้านบาท              
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จึงจ าเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ ฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ถือว่าเป็นภัยพิบัติร้ายแรง ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งยังมีปัญหาจากภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัย และในกรณี
เหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นอื่น ๆ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินจากงบกลางจ านวนเงิน ๙๖,๐๐๐ ล้านบาท            
แต่ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่หน่วยรับ
งบประมาณ ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
ไปตั้งไว้เป็นงบกลาง กฎหมายโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้มีความสอดคล้องกับกรอบวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐรวมทั้งท าให้การบริหารรายจ่ายประจ าปืงบประมาณ ๒๕๖๓ มีประสิทธิภาพคล่องตัวทันต่อการแก้ไข
สถานการณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับประชาชน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ขยายวงกว้างครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ แม้ว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมจ านวนผู้ติดเชื้อไว้ได้แล้ว     
ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถคาดการณ์จ านวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่อาจเพ่ิมขึ้นในอนาคตภายหลังการผ่อนคลาย
มาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาล ซึ่งการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ถือเป็นภัยพิบัติ
สาธารณะร้ายแรงส่งผลกระทบต่อทั้งประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รัฐบาลจึงมีภารกิจ
เร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหา บรรเทา และเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน สังคม และระบบเศรษฐกิจ        
โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพือกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็นที่ตั้งไว้ จ านวน ๙๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เพียงพอ รวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็นจากสถานการณ์
ภัยแล้ง หรือสาธารณภัยอ่ืนที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีความ
จ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย    
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือน าไปใช้จ่ายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นอ่ืน การโอนงบประมาณ       
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ส าหรับ     
ในส่วนของการน าไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบ            
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง 
อุทกภัยที่อาจเกิดข้ึนในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นอ่ืน มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และการสร้างการเติบโต    
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
บางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ     
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นอื่น 
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 สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง  ๆ โดยให้ส านัก
งบประมาณเผยแพร่รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในรูปแบบดิจิทัล น างบกลางส่วนนี้ไปเป็นส่วน
หนึ่งของมาตรการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบ ใช้กลไกของคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบ
งบประมาณและมาตรการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -๑๙ ในการตรวจสอบการใช้จ่าย           
ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐฉบับใหม่  เพ่ือก าหนดระยะวลาสิ้นสุดการขยาย
กรอบวินัยการเงินการคลังและจัดล าดับความส าคัญของการจัดสรรงบประมาณใหม่เพ่ือความมั่นคงของชาติ          
นอกจากนี้ ร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายยังขัดต่อหลักประชาธิปไตยและขัดแย้งกับกฎหมายอ่ืน ซึ่งตาม
หลักการน างบประมาณไปใช้ต้องค านึงถึงหลักความยินยอมของประชาชน กล่าวคือ พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดห้ามไม่ให้มีการโอนงบประมาณข้ามหน่วยงาน แม้กฎหมายจะอนุโลมให้โอน
งบประมาณ แต่การโอนงบประมาณนั้นต้องเป็นโอนกันระหว่างหน่วยรับงบประมาณเดียวกันเท่านั้น ซึ่งการ
โอนงบประมาณเข้างบกลางนั้นจะมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยกฎหมายทันที โดยงบกลางไม่ได้มีสถานะเป็น
หน่วยรับงบประมาณ แต่เป็นเพียงรายการการใช้เงินเท่านั้น ประกอบกับงบกลางส่วนนี้ผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจ คือ 
นายกรัฐมนตรีเท่านั้น และเม่ือวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
เพ่ือก าหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  เป็นจ านวน    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็นการแก้ไขระเบียบมา
รองรับเพื่อให้งบกลางอยู่ในอ านาจของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวมากยิ่งขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม รา่งพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ที่ได้น าเสนอเป็นเรื่อง
ที่มีความส าคัญ เพราะหากย้อนดูสถานการณ์ช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ จะเห็นว่า
สถานการณ์ในเดือนมีนาคมเริ่มการระบาดในประเทศไทยและรุนแรงต่อเนื่อง จน ต้องมีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๗ เมษายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การโอน
งบประมาณหรือหลักเกณฑ์ว่ามีงบประมาณส่วนใดบ้างที่ไม่สามารถใช้ได้ จากนั้นเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓  
ไดม้ีประกาศพระราชก าหนดกู้เงิน จ านวน ๓ ฉบับ ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติไป
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยงบกลางมีความจ าเป็นที่รัฐมีไว้เพ่ือสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เหมือนกับ
น ามาใช้แก้ไขปัญหาไวรัสโควิดในครั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต้องมีส่วนที่ไม่
สามารถจะด าเนินการได้ เมื่อมีสถานการณ์โควิด-๑๙ รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ย่อมเป็นอุปสรรค
ต่อการใช้งบประมาณ ดังนั้น เมื่อไม่สามารถใช้งบประมาณในส่วนนั้นได้ ท าอย่างไรจึงจะน างบประมาณนั้น    
มาใช้ประโยชน์ ประกอบกับเมื่อไม่มีงบกลางเพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์ได้  จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พระสงฆ์ได้รับความเดือดร้อน แต่ส านักพุทธศาสนาได้โอนงบประมาณที่ได้รับคืน
เป็นจ านวน ๑๗๒ ล้านบาท ในขณะที่พระสงฆ์ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ แต่ยังช่วยเหลือประชาชนด้วยการ
ท าอาหารแจกชาวบ้านในพ้ืนที่ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงต้องการให้ส านักพระพุทธศาสนา
ช่วยเหลือวัดที่ได้รับผลกระทบ และได้กล่าวถึงปัญหาที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับ
ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดยหน้ากากอนามัยที่ประชาชนได้รับนั้น 
 



- ๔ - 

 

เป็นแบบผ้าที่ไม่ได้คุณภาพ อีกทั้งเมื่อส่งไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด ก็ไม่แจกจ่ายให้กับประชาชน หากประชาชน
ต้องการ ต้องให้หน่วยงานประจ าพื้นท่ีส่งเรื่องมายังอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งสร้างความล าบากให้กับประชาชน 
 สมาชิกฯ ได้กล่าวถึงการตรวจสอบประเด็นทุจริตในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ในโครงการ
ก่อสร้างยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ๔ โครงการ งบประมาณกว่า ๒๐๐ ล้านบาท ที่เชื่อ
ว่าจะมีการตกลงเรื่องผลประโยชน์ในการประมูลและทุจริตเกิดขึ้น ในการก าหนดสเปคผู้รับจ้างที่จะรับเหมา 
โดยหลังการประมูลพบว่ามีผู้รับเหมาที่ได้งานทั้งหมด คือ หจก.บางระบือพรเทพ ที่ยื่นซองประมูลต่ ากว่าราคา
กลาง จ านวน  ๑๕,๐๐๐ บาท และยังก าหนดสเปคที่ท าให้ผู้รับเหมารายอ่ืนไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม ยื่นเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามตรวจสอบแล้ว แต่
กลับไมม่ีการตรวจสอบแต่อย่างใด  

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจง จากการที่มีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหลายท่านได้มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งรัฐบาลจะน าไปพิจารณาในเรื่องการใช้จ่ายเงินดังกล่าว        
ให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงในปัจจุบันที่ก าลังเกิดการระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมถึงถึงอนาคตสิ่งที่
ต้องเข้าใจตรงกันคือ งบประมาณรายจ่ายของภาครัฐมีหลายส่วน รายจ่ายงบกลางไม่ใช่งบประมาณที่รัฐบาล
สามารถจะน ามาบริหารได้โดยนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว การโอนงบประมาณออกจากกระทรวงต้องท าเป็น 
พระราชบัญญัติเท่านั้น  ส่วนที่ไม่จัดท าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ก่อนออกพระราชก าหนด   
กู้เงิน ๑ ล้านล้านบาทนั้น เนื่องจากมีเงินไม่พออยู่แล้ว เนื่องจากประมาณการไปถึงอนาคตที่ไม่ทราบว่าจะเกิด
อะไรขึ้นมาอีก ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโควิด-๑๙ งบกลางเดิมท่ีเป็นงบฉุกเฉินส ารองจ่ายมีไม่เพียงพอเงินทั้งหมดจะต้อง
เข้ามาอยู่ในกรอบที่รัฐบาลก าหนดว่าจะใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ซึ่งงบประมาณโดยส่วนใหญ่ที่ปรับโอนมา
งบประมาณกลางคือ ในส่วนที่ยังท าสัญญาไม่ได้ แผนยังไม่สมบูรณ์ เมื่อพร้อมก็เสนอเข้ามาให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณา ทั้งนี้ ส าหรับรายจ่ายงบกลางเงินส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น ๙.๖ หมื่นล้านบาท ใช้แก้โควิด-๑๙ ไปแล้ว 
๕.๖ หมื่นล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คงเหลือ ๔๕๓.๒๙ ล้านบาท ต้องหาเงินมาเพ่ิมเพ่ือมาแก้ปัญหา จึงต้อง
เสนอทั้งพระราชก าหนดกู้เงิน และพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือแก้ปัญหาและต้องเข้าใจว่า
ประชาชนคือคนไทยทั้งประเทศ โดยต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ อยากให้
สมาชิกฯ ท าความเข้าใจกับกฎหมายหลายฉบับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ซึ่งมีการระบุอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่ามีหน้าที่อย่างไร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารหนี้
สาธารณะจะด าเนินการตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งงบประมาณในส่วนของงบกลางที่ผ่านมา ได้แก้ปัญหา
หลายอย่างแต่เมื่อเกิดสถานกาณ์โรคโควิด-๑๙ ท าให้มีเงินงบประมาณไม่เพียงพอ และขอความร่วมมือให้
สมาชิกช่วยเตือนประชาชน ภายหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ ๓ สุดท้ายได้กล่าวขอบคุณ
สมาชิกที่ให้ค าแนะน า และจะต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยจะท าเพ่ือประเทศชาติ และท า
ประโยชน์ ดูแลประชาชนให้ดีที่สุ 
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 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงถึงงบประมาณ
ในการท าถนน จ.มหาสารคาม โดยชี้แจงว่า งบประมาณในการท าถนนเป็นของกลุ่มจังหวัด ในการด าเนินการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบอ านาจให้ส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบคือกรมทางหลวง ซึ่งได้สั่งการให้ส านักงาน      
ทางหลวง แขวงทางหลวง ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และมีบริษัทประมูลงานการท าถนนนี้ได้ไป โดยภายหลังมี
การร้องเรียนถึงความทุจริตในการประมูลโครงการดังกล่าว ประชาชนในพ้ืนที่ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือเรียกร้องความยุติธรรม เนื่องจากเป็นอ านาจของกระทรวงในการตรวจสอบ ปลัดกระทรวงจึงสั่งการ 

ให้มีการสอบข้อเท็จจริง หากมีการทุจริตจริงจะด าเนินการตามกฎหมายกับบริษัทที่ได้รับการประมูลโครงการ
ดังกล่าว ส าหรับกรณีเขื่อนป้องกันตลิ่งโดยใช้แนวคิดคือ ใช้ธรรมชาติแก้ไขเอง ซึ่งในช่วงฤดูมรสุมจะมีคลื่นซัด
ชายฝั่งท าให้ทรายหายไป ส่วนในฤดูที่คลื่นสงบจะพัดน าเอาทรายกลับมาที่เดิม แต่ไม่สามารถพัดน าเอาทราย   
มาไว้ในที่เดิมได้เลย การด าเนินการในระดับแรกคือ ความต้องการของประชาชนซึ่งจะต้องด าเนินการตาม
วิธีการและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง 

 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตอบชี้แจงกรณีที่
หน้ากากอนามัยที่จะน าแจกประชาชน ที่จัดท าด้วยงบประมาณของรัฐบาลไปอยู่ที่อุตสาหกรรมจังหวัดว่า 
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศ จ านวน    
๑๐ ล้านชิ้น ซึ่งได้ท าการส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ทั่วจังหวัดกรุงเทพ ส่วนที่เหลือได้กระจายไปทั่วประเทศ 
โดยผ่านอุตสาหกรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาล มูลนิธิ 
เนื่องจากมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณ การจัดท าหน้ากากอนามัยแจกให้กับประชาชน  จึงเป็นไป         
ตามระเบียบราชการ ในการกระจายให้หน่วยงานในพ้ืนที่เป็นผู้ดูแลการแจกหน้ากากอนามัยดังกล่าว 

 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ตอบชี้แจงถึงการโอน
งบประมาณของส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยได้โอนงบประมาณในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดอบรม และการศึกษาดูงานยังต่างประเทศ เพราะเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันไม่สามารถใช้งบในส่วน
ดังกล่าวได้ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ท าให้มีการงดกิจกรรมในวันส าคัญ 
ส่งผลให้ยอดปัจจัยลดลง มีวัดหลายวัดที่ค้างช าระค่าสาธารณูปโภค เบื้องต้นได้จ่ายเงินสดให้วัดศูนย์กลางระดับ
จังหวัดจ านวน ๙๒ วัด ๆ ละ ๕ หมื่นบาท และวัดในระดับอ าเภอ ๙๐๑ วัด ๆ ละ ๒ หมื่นบาท เพ่ือจับจ่ายซื้อ
อุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ รวมทั้งหมด ๒๖ ล้านบาท อีกทั้ง ส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ท าเรื่อง
ถึงกระทรวงคลัง เสนอมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ทั้งหมด ๒.๕ แสนรูป ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่
ประชาชนท าบุญที่วัดน้อยลง และจากมาตรการงดเว้นกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยให้มีการจ่ายเงินเยียวยา
พระสงฆ์ วันละ ๖๐ บาทต่อรูป โดยจะให้วัดไปบริหารจัดการตามจ านวนพระที่มี เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าอาหารหรือ
ค่าใช้จ่ายภายในวัด 

 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงกล่าวชี้แจงจากกรณี
ที่สมาชิกฯ ที่ได้แสดงความเห็น และมีข้อกังวลเกี่ยวกับการโอนงบช าระคืนเงินต้นเงินกู้ และการรักษาวินัย
การเงินการคลัง จากหลักเกณฑ์รัฐบาลต้องระดมเงินจากทุกแหล่งเพ่ือแก้ไข เยียวยา บรรเทาสถานการณ์       
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งรัฐบาลได้วางแผนรอบคอบรัดกุม ค านึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น     
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ในอนาคต จากการบริหารหนี้สาธารณะ มีการปรับสัดส่วนการช าระคืนต้นเงินกู้ โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ปรับนั้น 
เพราะห่วงใยประชาชน จึงต้องดูแลการเงินการคลังให้มีความเข้มแข็ง เพราะสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น 
กรอบวินัยการเงินการคลังจึงจ าเป็นต้องมีการทบทวน คณะกรรมการนโยบายการเงินและการคลังได้มี มติใช้
สัดส่วนที่ปรับดังกล่าวชั่วคราว ซึ่งจะทบทวนทันทีเมื่อเหตุการณ์กลับมาปกติ และตามที่สมาชิกได้มีข้อแนะน า
ต่าง ๆ จะน าข้อชี้แนะมาประกอบเป็นข้อมูลทางวินัยการเงินการคลังใช้ต่อไป 

 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงว่า ในส่วน
งบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับจากพระราชก าหนดเงินกู้ว่า กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้มีการปรับ
ลดงบประมาณในส่วนงานใดส่วนงานหนึ่ง มีเพียงการประชุมเพ่ือหารือก าหนดกรอบการใช้งบประมาณเท่านั้น 
โดยได้มีการก าหนดกรอบการใช้งบประมาณไว้ คือ การเพ่ิมค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
การอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยจัดสรรงบประมาณให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ฟรี           
เพ่ือรองรับประชาชนที่ว่างงาน อีกทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือส ารองกรณีเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
ในอีก ๑๖ เดือน โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับสาธารณสุข และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลในทุกระดับ ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งจะส่งเสริมให้มี
ห้องปฏิบัติการในทุกโรงพยาบาล รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาทางการแพทย์ โดยยืนยันว่าการก าหนด
กรอบพระราชก าหนดเงินกู้ เพ่ือสนับสนุนภารกิจในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เป็นส าคัญ 
การจัดท างบประมาณตามกรอบพระราชก าหนดเงินกู้ จะพิจารณาด้วยความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุด 
และจะจัดสรรให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกันอย่างเต็มท่ี 
  จากนั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....   
 ด้วยคะแนน ๒๖๔ เสียง โดยที่ประชุมให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวืสามัญ จ านวน ๔๙ คน และก าหนดแปร
ญัตติภายใน   ๓ วัน ประธานฯ สั่งปิดการประชุม เวลา ๑๙.๑๐ นาฬิกา 
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